

Nậm Nèn, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## **THƯ CẢM ƠN**

**Kính gửi:** Các cơ quan ban ngành địa phương, các tổ chức, cá nhân, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, các em học sinh, cựu học sinh trường THCS Nậm Nèn!

Lời đầu tiên, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương, Hội đồng Đội xã Nậm Nèn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân, quý vị phụ huynh, các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên, các em học sinh, cựu học sinh trường THCS Nậm Nèn lời cảm ơn chân thành nhất về những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của quý vị đã dành cho chúng tôi!

Hội thi “Vũ điệu sân trường” cho thiếu nhi Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Chà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khép lại, kết quả là đội thi đạt giải Ba. Thông qua hội thi các em học sinh đã được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các trường. Được tham gia một sân chơi bổ ích; các em được phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật, luôn vui tươi sôi nổi; phát huy tinh thần đoàn kết, từ đó các em được rèn luyện, trải nghiệm về kỹ năng, trong việc tham gia, biểu diễn các hoạt động tập thể, đẩy mạnh phong trào ở các trường, lớp tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh bổ ích.

Để có được những kết quả trên đều nhờ tạo điều kiện về sân chơi bổ ích của PGD&ĐT Mường Chà, sự ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ về kinh phí để đội thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Một lần nữa thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Quý mạnh thường quân đã dành những tình cảm yêu thương và nghĩa cử cao đẹp cho các em học sinh Trường THCS Nậm Nèn trong thời gian qua, đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Sự ủng hộ của Quý vị đã đem đến cho tập thể Hội đồng sư phạm và các em học sinh một nguồn động viên vô giá, là động lực để vươn lên không ngừng. Chúng tôi luôn mong được kết nối thêm nhiều bàn tay để cùng sẻ chia và tiếp tục làm được những điều cao quý trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi xin gửi đến Quý mạnh thường quân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN GIÁM HIỆU  
HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Văn Mạnh**